




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การอนุมัติใช้เงินบำรุง รพ.บุรีรัมย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม. มีมติอนุมัติให้ รพ.บุรีรัมย์ใช้งบประมาณ 185,143,750 บาทจากเงินบำรุง เพื่อก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 6 ชั้น 1 หลัง ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แต่ยังคงขาดอาคารและบริการรังสีรักษา ส่งผลให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างอาคารดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรักษา ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ลดระยะเวลาการรอคอยสำหรับการฉายรังสี และพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งที่ซับซ้อนในพื้นที่</p>	
<p>'สมศักดิ์' ต้อนรับทูตสหรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เนชั่น, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, thaitodaynews, tnn, newtv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการ สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายรอบีร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทย และคณะ แสดงความเสียใจเหตุไฟป่าแคลิฟอร์เนีย พร้อมถกความร่วมมือด้านสาธารณสุข ขณะที่อีกฝ่ายชื่นชม นโยบายสู้โรค NCDs ซึ่งเป็นความท้าทายของไทยและทั่วโลก</p>	
<p>ความคืบหน้า พ.ร.บ.ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สปสธ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข แค่ 250 วัน สธ. และ สปสธ. ได้จัดทำ พ.ร.บ. ถึง 6 ฉบับ เสร็จสิ้นไปแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข_ร่างพ.ร.บ. สุขภาพจิต ร่างพ.ร.บ. อสม. ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร</p>	
<p>แจ้งยกเลิกเงื่อนไขของตำแหน่ง 'พนักงานราชการ' สายงาน 'เภสัชกร'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “แจ้งยกเลิกเงื่อนไขของตำแหน่งพนักงานราชการ สายงานเภสัชกร” ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 - 12 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2568 เนื่องจากอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกรที่ว่างลงจากการลาออก หลายหน่วยงานไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนได้ ดังนั้น เพื่อให้อัตราว่างพนักงานราชการมีจำนวนลดลง จึงยกเลิกเงื่อนไขของตำแหน่งสายงานเภสัชกร ให้สามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นสายงานอื่นได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน และหากในภายหลังหน่วยงานมีความต้องการเภสัชกรไปปฏิบัติงาน ให้แจ้งความประสงค์เมื่อ สป.สธ. สืบตรวจสอบความต้องการเภสัชกรประจำปี</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (Hfocus, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, mono29)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 - 8 ม.ค.2568 ค่าเฉลี่ยฝุ่นPM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง 12 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรสาคร สระบุรี นนทบุรี นครพนม พิษณุโลก เพชรบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี หนองคาย นครปฐม และปทุมธานี ในเขตกรุงเทพฯ เขตหนองแขมมีค่าฝุ่นสูงสุดที่ 56.7 มคก./ลบ.ม. รองลงมาคือเขตคลองสามวา 56.4 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 อยู่ระหว่าง 39.5-60.3 มคก./ลบ.ม. โดย 70% ของพื้นที่ในกรุงเทพฯ อยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, Newtv, tnthailand, Nationonline, Mgronline, บ้านเมืองออนไลน์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข การขับเคลื่อนนโยบายลดโรค NCDs ด้วยการนับคาร์บเพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสม ตั้งเป้าหมายให้ได้ 50 ล้านคน เพื่อลดและชะลอการเจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา 2 ปี พร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของชาวอเมริกันจากกรณีไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียด้วย ทางด้านทูตสหรัฐฯ ได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลไทยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟป่า เชื่อว่าจะมีการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก รวมทั้งเห็นด้วยกับการต่อสู้กับโรค NCDs ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรับมือ รวมทั้งชื่นชมที่ให้ อสม. เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันโรค และชื่นชมความพยายามของ สธ. ในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย</p>	
<p>สธ.เตือน4กลุ่มโรคจากอากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, เนชั่นออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ , pamtip, thebetter, linetoday, tnthailand, hfocus, optnews, thailandplus)</p> <p>-นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น ได้ให้ สสจ. และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมทั้งแจ้งเตือนและสื่อสารถึงประชาชนในการดูแลป้องกันสุขภาพแล้ว โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากภัยหนาว 4 กลุ่ม ดังนี้ "1.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ 3.โรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคหัด และโรคมือ เท้า ปาก และ 4.ภัยสุขภาพหรือการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากอากาศหนาว โดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจ ล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องห่มกันหนาวที่เพียงพอ และมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำ แนะนำประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด และดูแลอนามัยส่วนบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอกับสภาพอากาศ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	
<p>วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ โฆษกกรม คร. เผย WHO คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันฯ ของไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคโควิดปีละ 1 ครั้งในกลุ่มเสี่ยง สำหรับแผนด้านวัคซีนของไทยยังคงเป็นวัคซีน mRNA อย่างเดียว แต่ในต่างประเทศจะมีหลายยี่ห้อ พร้อมย้ำการจัดการวัคซีนยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ ดังนั้นคนที่ต้องการฉีดจึงอาจต้องจ่ายเงินเองจากผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนการฉีดตามแผนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามสิทธิการรักษาภาครัฐอยู่ในช่วงการพิจารณาเพิ่มเติม จึงยังไม่มีวัคซีนฟรีเหมือนช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมติดตามผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนทุกชนิด โดยเฉพาะเพียงวัคซีน mRNA เท่านั้น เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดเกิดผลข้างเคียงได้</p>	
<p>วัคซีนไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวพ.91, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, อปท.นิวส์, การเงินธนาคาร, thaipbs, TNN, thebangkokinsight, INN, thebetter, thecoverage, mcot)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย อภ. จัดทำแผนขยายกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ชนิดเชื้อเป็น (Fluvac H5) เพื่อรองรับการระบาด ซึ่งมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพื่อขอรับใบอนุญาต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในระดับอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน โดยผลิต 100,000-400,000 โดสต่อปี เพื่อยื่นขอทะเบียนตำรับภายในปี พ.ศ. 2568 และรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน</p>	
<p>เตือน ประชา.เสี่ยงกินหมูดิบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่กินเลี้ยงหรือทำอาหารกินเองในครอบครัว ขอให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ สำหรับวิธีการป้องกัน คือ ไม่ทานหมูสุก ๆ ดิบ ๆ หมูป่วย หรือหมูตายจากโรค ผู้ที่มีบาดแผลที่ต้องทำงานกับหมูโดยตรง ควรปิดแผลและสวมถุงมือ เลือกรับประทานเนื้อหมูที่ได้มาตรฐาน ไม่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ และซ้่าปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 10 นาที หรือจนกว่าเนื้อหมูไม่มีสีแดง</p>	
<p>นวัตกรรมกับผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, hfocus, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วิษ ร่องอภิตีกรมการแพทย์ ห่วงผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจากการโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง พร้อมแนะนำให้ใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ เช่น นวัตกรรม Brain Exercise ที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นวัตกรรมนี้ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูระบบประสาท และสมองผ่านการฝึกแบบ Cognitive Motor Training ที่รวมการคิด การเรียนรู้ และการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน โดยใช้กิจกรรมและเกมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านความคิด ความจำ และการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งผลตอบรับจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการบำบัดแบบสหสาขาวิชาชีพ</p>	
<p>นวดรักษาอย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij, hfocus, tnn, thailandplus, thaitodaynews, mcot, bangkokbiznews, onlinenewstime) นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อภิตีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยการนวดไทยเป็นศาสตร์ดูแลสุขภาพที่มีประโยชน์หลายด้าน เช่น บรรเทาปวดเมื่อย ช่วยการไหลเวียนเลือด ลดความเครียด และส่งเสริมระบบย่อยอาหาร อย่างไรก็ตาม การนวดเพื่อรักษาอาการเฉพาะ เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่ หรืออัมพฤกษ์ ควรตรวจโดยแพทย์แผนไทยก่อน เพื่อความปลอดภัย สำหรับอาการปวดศีรษะ หากเป็นไมเกรนหรือออฟฟิศซินโดรมสามารถนวดได้ที่คลินิกที่มีผู้เชี่ยวชาญ แต่หากปวดรุนแรงเฉียบพลัน หรือมีอาการร่วม เช่น อ่อนแรง พูดไม่ชัด ควรพบแพทย์ทันทีและหลีกเลี่ยงการนวด</p>	
<p>สปสข.เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- เสนอบทความ บอร์ด สปสข. เห็นชอบข้อเสนอของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2569 วงเงินกว่า 2.72 แสนล้านบาท งบเหมาจ่ายรายหัว 4,298.24 บาท เพื่อดูแลคนไทยผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 47.50 ล้านคน พร้อมจัดสรรงบ 2.1 หมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนนโยบายสุขภาพของรัฐบาล จำนวน 26 รายการ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่อีก 10 รายการ วงเงิน 1.2 พันล้านบาท เชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ กับการเพิ่มบริการใหม่/สิทธิประโยชน์ใหม่จะปลดล็อกปัญหาสุขภาพให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพได้ดีจะบรรลุเป้าประสงค์ตามที่รัฐบาลตั้งธงไว้</p>	
<p>นายกฯ เตรียมลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16 ม.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews,)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.นี้ เร่งพัฒนาพื้นที่ทุพภิกขภัยระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชายแดนภาคใต้ ทั้งสาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่</p>	
<p>ข้อเสนอห้ามขายแอลกอฮอล์แก่สตรีมีครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ... พ.ศ.... รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.อรกัลยา พิซซารอ หัวหน้าองค์กรเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ และคณะ เสนอการสนับสนุนการบรรจุข้อกำหนดห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แก่สตรีมีครรภ์ในร่างกฎหมายดังกล่าว ระบุปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ยืนยันปริมาณการตี้มแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการตี้มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากหน่วยงานรัฐยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นว่าการห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แก่สตรีมีครรภ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรบัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กในครรภ์และทารกที่คลอดออกมา ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการตี้มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ควรหยุดตี้มแอลกอฮอล์ในทันทีเนื่องจากบางครั้งผู้หญิงอาจไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ในระยะเริ่มต้น</p>	
<p>สื่อน้ำกันยุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายอัครฐสิทธิ์ สนิทแจ่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้คิดค้นพัฒนา "สื่อน้ำกันยุง กันไซ แอนตี้ มอสกีโต้ 1 KANSAI Anti-Mosquito 1" โดยการคิดค้นนวัตกรรมชิ้นสำคัญครั้งนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน มีแรงบันดาลใจมาจากการพบสถิติคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่มีผู้กลายเป็นพาหะนำโรคจำนวนมาก ทั้งยังมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกอีกมากด้วยเช่นกัน จึงได้ประสานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันทำการคิดค้นและทดลองผลิตสีกันยุงเป็นเวลานานถึง 10 ปีเต็ม โดยได้ไปทดลองใช้ทางจริงภายในอาคารตามโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กเล็กและตามบ้านเรือนประชาชน รวมถึงร้านอาหารหลายแห่งในหลายจังหวัด อาทิ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรปราการ จนในที่สุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ออย. ได้ให้การรับรองพร้อมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ "สื่อน้ำกันยุง กันไซ แอนตี้ มอสกีโต้ 1 KANSAI Anti-Mosquito 1" ของบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ได้ผลิตสื่อน้ำกันยุงขึ้นมารวมทั้งหมด 48 เฉดสี มีคุณสมบัติสำคัญคือ ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปราศจากสารระเหย ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำมีความปลอดภัย สามารถป้องกันยุงด้วยนวัตกรรม "เอนแคปซูลชัน" ที่ทำให้ยุงไม่เข้าห้องตามบ้านพักอาศัยหรืออาคารสถานที่ที่มีการทาสื่อน้ำกันยุงฯนี้</p>	